

Số:114/BC-SKHĐT

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 8 năm 2022

BÁO BÁO

Tình hình sử dụng số liệu thống kê Nhà nước tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

I. Đặc điểm, tình hình của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Sở Kế hoạch và Đầu tư) là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, bao gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; đấu thầu; đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp có tư cách pháp nhân, trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân Tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

II. Tình hình sử dụng số liệu, thông tin thống kê Nhà nước phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành:

1. Tình hình cung cấp các số liệu, thông tin đầu vào của các sở, ban ngành

Các số liệu, thông tin thống kê của các Sở, ngành cùng với số liệu, thông tin của ngành Thống kê (Cục Thống kê) là nguồn thông tin chính thống, có tính pháp lý cao, được các tỉnh, thành phố cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân đánh giá cao, tin cậy sử dụng. Đây là cơ sở để đánh giá, phân tích, dự báo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và của từng ngành, lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin khác nhau.

Công tác phối hợp giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với Cục Thống kê:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp cho Cục Thống kê các số liệu, thông tin về đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; đăng ký doanh nghiệp; phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm, 5 năm. Thực hiện nghiêm túc việc cung cấp số liệu định kỳ cho cơ quan thống kê để kịp thời biên soạn, công bố số liệu ước tính GRDP của Tỉnh.

- Cục Thống kê cung cấp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư các số liệu, thông tin phục vụ công tác đánh giá tình hình kinh tế - xã hội (tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm) và xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tham

muru ban hành cơ chế chính sách thông qua số liệu ước tính, sơ bộ và chính thức; tham mưu các báo cáo chuyên đề phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh: đánh giá hiệu quả vốn đầu tư đối với tăng trưởng kinh tế tỉnh Đồng Tháp; năng suất lao động Đồng Tháp, đánh giá tác động của dịch bệnh COVID-19 đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh,...

Thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp tốt với Cục Thống kê trong việc trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu thống kê và được thực hiện bằng nhiều hình thức văn bản, hộp thư điện tử hoặc tại các cuộc họp. Qua đó, đã từng bước nâng cao và bảo đảm tính thống nhất giữa số liệu của ngành Thống kê và các sở, ngành khác, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng thống kê của ngành và nâng cao chất lượng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Trong quá trình tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch, báo cáo, Sở thực hiện rà soát, cập nhật, điều chỉnh và sử dụng các số liệu thống kê (*GRDP và các dữ liệu liên quan*) do Cục Thống kê ước tính hoặc Tổng cục Thống kê biên soạn và công bố.

2. Tình hình sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước tại Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020 và năm 2021

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch hàng tháng, quý và năm

Đối với báo cáo hằng tháng: Ủy ban nhân dân Tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ hằng tháng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (*Công văn truyền đạt số 908/VPUBND-THVX ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh*) từ tháng 8 năm 2020 đến nay. Do đó, các báo cáo về tình hình hoạt động hàng tháng của ngành Kế hoạch và Đầu tư được tổng hợp, báo cáo vào Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ hằng tháng.

Đối với báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng và năm: Ủy ban nhân dân Tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân Tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội tại các kỳ báo cáo trên, do đó, trong quá trình dự thảo, Sở đã tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành vào dự thảo báo cáo chung của UBND Tỉnh.

Ngoài ra, hằng năm Sở xây dựng Báo cáo tổng kết và phương hướng, nhiệm vụ năm tiếp theo ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, tất cả báo cáo nêu trên đều sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước đã được công bố để phục vụ công tác phân tích, đánh giá.

- Các báo cáo sử dụng số liệu, thông tin đầu vào của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng báo cáo

Ngoài các báo trên, Sở tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh dự thảo các kế hoạch, báo cáo chuyên đề hoặc xây dựng kế hoạch, báo cáo chuyên đề gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tất cả các báo cáo đều sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước đã được công bố để phục vụ phân tích, đánh giá.

3. Tình hình đáp ứng hệ thống số liệu, thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Sở

Số liệu, thông tin thống kê đóng vai trò quan trọng trong phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đây là một trong những cơ sở giúp cho việc đánh giá, phân tích tình hình kinh tế - xã hội địa phương chính xác,

khoa học, từ đó, đề xuất mục tiêu, định hướng phát triển phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Do đó, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, nhất là trong công tác tham mưu UBND tỉnh, toàn bộ các số liệu, thông tin đều sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước đã được công bố để phục vụ phân tích, đánh giá trong công tác xây dựng các chương trình, kế hoạch, báo cáo,... của ngành, phục vụ công tác lập quy hoạch, dự thảo kế hoạch, chương trình, đề án, báo cáo,... cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh; các thông tin, số liệu đã sử dụng cơ bản đúng, đủ theo số liệu đã được cơ quan có thẩm quyền công bố.

Việc biên soạn và công bố số liệu, thông tin thống kê trong thời gian qua nhìn chung đã phần nào đáp ứng được yêu cầu, phục vụ công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là sử dụng số liệu GRDP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (*Tổng cục Thống kê*) biên soạn và công bố theo Quyết định số 715/QĐ-TTg. Hiện nay, toàn bộ các số liệu GRDP và các số liệu có kết quả tính toán từ số liệu GRDP đều được cập nhật, điều chỉnh và thống nhất sử dụng theo số liệu do Tổng cục Thống kê biên soạn và công bố. Các kết quả công bố của Tổng cục Thống kê về số liệu GRDP đã được UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan sử dụng trong đánh giá kết quả thực hiện, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm cũng như lập quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực.

4. Các bất cập, tồn tại, hạn chế:

4.1. Từ năm 2019 đến nay, ngành Thống kê không tính toán số liệu về tỷ trọng đóng góp vào GRDP của khu vực kinh tế tập thể, do đó, đã gây khó khăn trong công tác tham mưu UBND tỉnh đánh giá đóng góp của kinh tế tập thể vào tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh, nhất là báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Ngoài ra, tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, Trung ương đã đánh giá *“việc thiếu sót trong tính toán về đóng góp trong GDP của kinh tế tập thể đã dẫn đến việc hạ thấp vai trò, vị trí của thành phần kinh tế tập thể trong nền kinh tế của nước ta, chưa bố trí nguồn lực tương xứng để phát triển kinh tế tập thể”*.

4.2. Thời gian qua, việc sử dụng các số liệu thống kê theo các thời điểm công bố theo quy định (*theo Quyết định số 715/QĐ-TTg*) gặp một số khó khăn trong công tác phân tích và sử dụng số liệu thống kê GRDP để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của UBND Tỉnh. Theo đó, số liệu GRDP ước tính cả năm công bố vào ngày 30/11 hàng năm chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng số liệu của địa phương, cụ thể tại các thời điểm:

+ Cuối tháng 7 hàng năm: lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm tiếp theo, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Cuối tháng 9 hàng năm: trình Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm tiếp theo thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh.

+ Đầu tháng 12 hàng năm: trình Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm tiếp theo thông qua tại kỳ họp Hội đồng nhân dân Tỉnh cuối năm.

Trong 02 năm 2020 và 2021, Tổng cục Thống kê đã ước tính và công bố số liệu GRDP cả năm vào tháng 9/2020 và tháng 8/2021, tuy nhiên, vẫn chưa đáp ứng

nhu cầu sử dụng số liệu của địa phương tại thời điểm lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm tiếp theo, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào cuối tháng 7 hàng năm.

4.3. Trong những năm gần đây, Tổng cục Thống kê yêu cầu Cục Thống kê báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo các Sở, ban, ngành thực hiện rà soát và cung cấp dữ liệu đầu vào nhằm phục vụ biên soạn số liệu ước tính GRDP. Tuy nhiên, thời gian thực hiện rà soát, cung cấp dữ liệu đầu vào nhằm phục vụ biên soạn số liệu ước tính GRDP, gửi về Cục Thống kê Tỉnh ngắn, không có nhiều thời gian để các đơn vị kịp thời thực hiện; các sở, ngành chưa nắm rõ các thông tin, dữ liệu mà đơn vị mình cần cung cấp.

III. Các kiến nghị, đề xuất

1. Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Nhằm đánh giá đúng, đầy đủ đóng góp của khu vực kinh tế tập thể trong tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh trong thời gian tới, đề nghị Cục Thống kê phối hợp với các cơ quan liên quan (*cấp Trung ương và sở, ngành Tỉnh*) để cập nhật, rà soát **đầy đủ chỉ tiêu thống kê phản ánh trực tiếp kinh tế tập thể** trong quá trình tham gia góp ý xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê liên quan đến hợp tác xã, kinh tế tập thể (*theo tinh thần tại Công văn số 1237/TCTK-PPCĐ ngày 10/8/2022 của Tổng Cục Thống kê về việc làm rõ một số nội dung liên quan đến đóng góp của kinh tế tập thể trong nền kinh tế quốc dân*).

2. Ngày 31/12/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 9418/BKHĐT-TCTK, về việc xin ý kiến dự thảo Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đề nghị Cục Thống kê hướng dẫn thực hiện sau khi Nghị định trên được Chính phủ ban hành.

3. Nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện rà soát, cung cấp dữ liệu đầu vào phục vụ biên soạn số liệu ước tính GRDP, đề nghị Cục Thống kê hướng dẫn, phổ biến cho bộ phận tổng hợp các sở, ngành có liên quan (*phương pháp, yêu cầu về thông tin, số liệu của các dữ liệu đầu vào của ngành*); đồng thời, kiến nghị Tổng cục Thống kê xem xét, thống nhất thời gian thực hiện sao cho phù hợp để các ngành có đủ thời gian thực hiện rà soát, cung cấp./.

Nơi nhận:

- Đoàn Kiểm tra (Cục Thống kê);
- BLĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu VT, TH_(Ánh).

GIÁM ĐỐC

Trương Hòa Châu